

THƯ NGỎ

Đêm nhạc gây quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ

khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chủ đề “Chọn Sống Khỏe – Chọn Sẻ Chia”

Kính gửi: Quý đơn vị, Nhà hảo tâm

Thưa Quý vị,

Hàng năm, tại Việt Nam có hơn 200.000 ca đột quỵ, riêng theo thống kê của Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ kể từ khi đi vào hoạt động đến tháng 12 năm 2022 Bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 400.000 lượt bệnh nhân, trong đó có hơn 160.000 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị vì đột quỵ, đa số bệnh nhân ở các tỉnh Miền Tây cũng như các khu vực khác trong cả nước. Chúng tôi đã chứng kiến và thấu hiểu nhiều câu chuyện sinh tử nơi phòng bệnh, khi mà đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và không loại trừ một ai. Càng thấu hiểu rõ hơn sự khát khao, hy vọng người thân được cứu chữa nhưng đôi khi chúng ta đành bất lực bởi cái nghèo bởi chi phí thuốc men, dụng cụ y tế để can thiệp điều trị đột quỵ lâu dài có khi lên đến hàng trăm triệu đồng bệnh nhân nghèo khó mà có thể tiếp cận được.

Với mục đích nhân đạo giảm bớt gánh nặng tiền nong cho bệnh nhân nghèo khi bị đột quỵ, đồng hành cùng ý nghĩa cao đẹp cứu người không kể giàu nghèo của ngành Y; chúng ta đã được sự ủng hộ và cấp phép của Bộ Nội vụ, chính thức thành lập “Quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” theo Quyết định số 487/QĐ-BNV từ ngày 06 tháng 07 năm 2020.

Quỹ từ thiện và bệnh viện đã đóng góp tích cực cho cộng đồng trong các hoạt động thiện nguyện: trao tặng hơn 400 BHYT giúp bệnh nhân dễ dàng tiếp cận y tế, thực hiện các kỹ thuật công nghệ cao trong điều trị đột quỵ, tổ chức chương trình tầm soát tim mạch bẩm sinh miễn phí cho trẻ em ở các tỉnh Long An,

Đồng Tháp, Cà Mau...và nhiều trường hợp đã kịp thời được cứu. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ từ thiện hỗ trợ cho 941 bệnh nhân với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nguồn quỹ thì có hạn, mà bệnh nhân nghèo thì ngày càng tăng vì vậy để tiếp tục hành trình giúp bệnh nhân nghèo bị đột quy, lan tỏa lòng nhân ái đến mọi người và tuyên truyền phòng chống đột quy trong cộng đồng, chúng tôi sẽ tổ chức đêm nhạc **“Chọn sống khỏe – Chọn sẻ chia”**, đây là một chương trình ca nhạc và đấu giá vật phẩm nhằm gây quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quy khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến ngày 06 tháng 05 năm 2023 tại Hội trường Rùa trường Đại học Cần Thơ.

Để góp phần cho chương trình thêm thành công và có sức mạnh lan tỏa lòng nhân ái, sự góp mặt của quý vị là một phần không thể thiếu trong đêm nhạc từ thiện này.

Chúng tôi tin rằng khi có được sự ủng hộ, đồng hành và cùng chung tay góp sức của quý vị không chỉ giúp đêm nhạc gây quỹ thành công mà còn mang đến cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nghèo chẳng may bị đột quy.

Trân trọng cảm ơn quý đơn vị, nhà hảo tâm.

Cần Thơ, ngày 06 tháng 04 năm 2023

TM. BAN TỔ CHỨC



TS.BS Trần Chí Cường
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Lý Quỹ